

๔.๑๓ รายงานการประเมินผลโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตข้าว
และรายการสำหรับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จำนวน
๗๕ ชุด (งบ SAL) วงเงิน ๑๒๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

อตส. รายงานว่า จากการประเมินผลโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ผลิต
ข้าว และรายการจำนวน ๗๕ ชุด วงเงิน ๑๒๘ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้.-

๑. นตส. ได้จัดส่งแบบสอบถามไปให้ ส.ปชส. ทั้ง ๗๕ จังหวัด โดยได้รับแบบสอบถาม
กลับมา จำนวน ๕๔ จังหวัด พบว่า ทั้ง ๕๔ จังหวัด เมื่อได้รับอุปกรณ์ฯ แล้วได้นำไปผลิตข้าว อยู่ในช่วง
๑๑-๒๐ ข้าว/เดือน เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๘ และนำไปผลิตรายการ, สารคดี อยู่ในช่วง
๑-๑๐ รายการ/เดือน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

๒. ข้าวที่ผลิตแล้วได้นำไปออกอากาศทาง สทท.๑๑ ส่วนภูมิภาค อยู่ในช่วง ๒๑-๓๐
ข้าว/เดือน เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๓ นำไปออกอากาศทาง สทท.๑๑ กทม. อยู่ในช่วง
๑-๑๐ ข้าว/เดือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

๓. ด้านรายการ, สารคดี ที่ผลิตแล้วได้นำไปออกอากาศทาง สทท.๑๑ ส่วนภูมิภาค อยู่ใน
ช่วง ๑-๑๐ รายการ/เดือน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๕ ออกอากาศ สทท.๑๑ กทม. อยู่ในช่วง ๑-๑๐
รายการ/เดือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๘

๔. ด้านการใช้งบประมาณในการผลิตข้าวและรายการ พบว่า อุปกรณ์ที่ได้รับ (ระบบ
DIGITAL) มีค่าใช้จ่ายลดลงกว่าอุปกรณ์ระบบเดิม (BETA)

๕. จากแบบสอบถามการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
พบว่า ร้อยละ ๔๖.๓๐ เห็นว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ และร้อยละ ๒๐.๓๗ เห็นว่า
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ให้มาไม่ครบสมบูรณ์

๖. ปัญหา/อุปสรรค ในการใช้อุปกรณ์ พบว่า อุปกรณ์มีความซับซ้อน ยากแก่การถ่ายทอด
ให้กับบุคคลอื่น วัสดุอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ ขาดเครื่องสร้างตัวอักษร ขาดความเชี่ยวชาญในการใช้งาน
และลูกเล่นในเชิงลึกยังไม่ชำนาญ รูปแบบการนำเสนอข่าวยังไม่น่าสนใจ รายการที่ผลิตยังไม่มีรูปแบบ
ที่ชัดเจน

อปส.ได้สั่งการ

๑. ให้ สทท. เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ผลิตข้าว/รายการของ ส.ปชส. ทั่วประเทศ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการผลิตข้าวและรายการ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๒. ให้ สทท. ได้พิจารณาวางแผนจัดซื้อเครื่องสร้างตัวอักษร (ซีจี) หรือ Sofeware ที่ช่วย
ในการสร้างตัวอักษรเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำข่าวและรายการต่อไป

๓. ให้ กคส. พิจารณาดำเนินการจัดหาแผ่น (แผ่น DV และแผ่น BETA) ในภาพรวม แล้วจัดส่งให้ ส.ปชส.ใช้งาน

๔. ให้ ส.ปชส. (หัวหน้าภาค ทั้ง ๑๒ ภาค) ได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ให้เป็นไปในทางเดียวกัน และนำเสนอใจมากขึ้น โดยมีลักษณะหน่วยงานนำร่อง แล้วให้ขยายผลให้กับ ส.ปชส. ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อรายการโทรทัศน์ และมีผลต่อการใช้กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าด้วย

ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่ อตส. นำเสนอเห็นว่าเป็นประโยชน์พอสมควร ข้อที่ ๑ ให้ สพท. รับไปดำเนินการ ข้อที่ ๒ จะดำเนินการอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เครื่องสร้างตัวอักษรซีจี งบประมาณเท่าไร และต้องจัดซื้อกี่เครื่อง ส่วน สพท. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่งานด้านผลิตข่าวรายการของ ส.ปชส. ทั่วประเทศ ส่วนนี้ควรจะเป็น สพป. หรือไม่ เพราะ สพท. ไม่มีความรู้เรื่องนี้

นายชัยวันฯ ในข้อที่ ๑ ให้ สพท. เป็นเจ้าภาพดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตข่าว มีความเห็นว่า เนื่องจากในการจัดซื้อ สวท. มีคณะกรรมการตรวจรับอยู่แล้ว อาจจะขอความร่วมมือจากผู้ผลิตอุปกรณ์ เช่น กล้อง และอุปกรณ์ส่วนควบ มาเสนอแนะวิธีการใช้ให้กับผู้นำใช้คือ ประชาสัมพันธ์จังหวัดได้มีความรู้เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ขอให้ สพท. เป็นหน่วยงานหลัก โดยมี สพป. สนข และ สทท.๑๑ ร่วมกันพิจารณาดำเนินการร่างโครงการหลักสูตรการอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตและรายการใช้งบประมาณเท่าไรหากไม่มากก็ขออนุมัติมา แต่ต้องให้อบรมแล้วไปใช้จริง เป็นผู้มีความสามารถที่จะใช้งานจริง

ผอ.สปข.๕ แจ้งว่ามีข้อเสนอที่แตกต่าง อตส. ข้อ ๘.๒ ซีจี ไม่มั่นใจว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดจะนำซีจีไปทำข่าวหรือผลิตรายการมากนักขนาดไหน ทางด้านทีวีหน่วยงานหลักแทบไม่ค่อยจะมี และยังขออนุมัติจัดซื้อไม่ได้ เรื่องแผ่นเทปเบต้ามีความเห็นว่าเรื่องนี้เป็นภาระของ สทท.๑๑ เพราะ ส.ปชส. ส่งให้ สทท.๑๑ และ สทท.๑๑ ควรจัดซื้อให้ เพื่อจะได้คุมปริมาณในการผลิตข่าวด้วย เรื่องการพัฒนาด้านการผลิตข่าวหรือผลิตรายการขณะนี้ สปข.๑-๘ ก็ดำเนินการกันอยู่แล้ว เช่น สปข.๕ ได้มีการนำเรื่องของการผลิตรายการนำเอาบุคคลที่มีความรู้ไปสอน และเชิญผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านรายการและข่าวมาทัศนศึกษา ถ้าหาก สพท. ไม่ดำเนินการ สถาบันการประชาสัมพันธ์น่าจะสอนมีหลักสูตรนำผู้ปฏิบัติงานด้านนี้มาเรียน แล้วกลับไปปฏิบัติงานก็จะทำให้เป็นภาพรวมของ กปส. ว่ามีนโยบายอย่างไรจะพัฒนาคนอย่างไร และจะ เข้า RBM ด้วย

ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่ ผอ.สปข.๕ ให้ความเห็นว่า ตัวซีจีหรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยสร้างตัวอักษรเพิ่มเติมควรจัดซื้อให้ สทท.ในส่วนภูมิภาค

นายอาคม จินสุทร ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งว่า ปัจจุบันนี้ใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อกันแล้ว เท่าที่ทราบมีโปรแกรมใส่เข้าไปแล้วตัดต่อได้เลย แต่คอมพิวเตอร์ กปส.จะรับได้หรือไม่

ผอ.สพข.๖ แจ้งว่า ขณะนี้ได้จัดซื้อกล่องดิจิตอลให้ สทท. ซึ่งสามารถนำไปเสริม ปชส. อีกทางหนึ่ง ซึ่งในขณะที่ ปชส. ซื้อกล่องตัวเป็นล้าน ซีจีใช้เฉพาะเครื่องส่งเวลาที่ออกอากาศในห้องส่ง สถานีย่อย และขอขอบคุณ กคส.ที่ได้จัดสรรงบประมาณไปให้ และขอเรียนว่าหากซีจีนั้นจะจัดซื้อให้ กับประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๕ จังหวัด คิดว่าไม่มีประโยชน์ ส่วนเรื่องการอบรมควรไปจัดอบรมที่ สพข. นำวิทยากรไป แต่ต้องจัดตั้งงบประมาณให้ด้วย เพราะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากร

นายชัยวันฯ แจ้งว่า เรื่องซีจีปกติตามสถานีต่าง ๆ จะระบุวิธีการใช้ ซีจีถ้าใช้ในสถานี ตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่า ๓ แสแนบขึ้นไป เพราะว่าเป็นตัวกำหนดอักษร ส่วนเรื่องเทปขอเรียนให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดทราบว่า ตามที่ อปส. (นายสุชาติฯ) ได้จัดซื้อกล่องให้ และได้สั่งให้ซื้อม้วนเทปด้วย ซึ่งได้แจกจ่ายให้กับ ส.ปชส. แล้วเป็นจำนวนหนึ่งไม่ต่ำกว่า ๒๐ ม้วนในแต่ละจังหวัด ขณะนี้ สทท. เป็นผู้ดูแลเรื่องพัสดุยังมีอีกประมาณ ๓๐๐ ม้วน สามารถมาเบิกทางฝ่ายบริหารพัสดุกกลาง สทท.ได้ และเทปที่ผลิตขาวจะต้องส่งให้ สนข. ไม่ใช่ส่งให้ สทท.๑๑ สนข. จะเป็นผู้รับผิดชอบคืน

ประธานฯ แจ้งว่า เรื่องซีจีขอให้ชะลอไว้ก่อน สำหรับเรื่องฝึกอบรม สทท. เป็นเจ้าภาพ โดยมี ๔ หน่วยงาน ร่วมพิจารณาเพื่อที่จะให้ได้บุคลากรที่จะได้ประโยชน์จริง ข้อ ๔ ขอมอบให้ นายอาคมฯ ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับไปดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการดังนี้.-

๑. ข้อที่ ๑ มอบ สทท.เป็นหน่วยงานหลักจัดการอบรม โดยมีหน่วยงาน สพป., สนข. และ สทท.๑๑ ร่วมพิจารณาโครงการหรือหลักสูตรต่อไป
๒. ข้อที่ ๒ การจัดซื้อซีจี ขอให้ชะลอไว้ก่อน
๓. ข้อที่ ๓ การจัดหาม้วนเทปให้กับ ส.ปชส. ที่ไม่มีใช้งานขอให้เบิกจ่ายได้ที่ฝ่ายบริหารพัสดุกกลาง สทท.
๔. ข้อที่ ๔ มอบให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับไปดำเนินการพิจารณาร่วมกับประชาสัมพันธ์ผู้แทนภาคต่อไป

๔.๑๔ การมอบอำนาจตามคำสั่ง กปส. ที่ ๕๐๐/๒๕๔๗

นายธนา ท้วประโคน ห.กพบ.รายงานว่าการมอบและการกระจายอำนาจ รวมทั้งการรายงานตามคำสั่ง กปส. ที่ ๕๐๐/๒๕๔๗ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้.-

๑. คำสั่งภายในหน่วยงานให้ใช้ชื่อคำสั่งของหน่วยงานนั้นลงนาม โดยหัวหน้าหน่วยงาน ไม่ต้องมี “ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์” กำกับ เพราะคำสั่งกรมฯ ได้แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว

๒. หากหน่วยงานมีหนังสือถึงหน่วยงานภายนอกต้องเป็นหนังสือออกจากหน่วยงาน นั้น หัวหน้าหน่วยงานผู้ลงนามต้องกำกับด้วย “ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์” เสมอ

/เพราะคำสั่ง

เพราะคำสั่งมอบอำนาจของกรมฯ หน่วยงานภายนอกไม่สามารถรับทราบได้

๓. การรายงานให้รายงานอธิบดีหรือรองอธิบดีที่กำกับดูแล เฉพาะเรื่องที่กำหนดไว้ในคำสั่ง ๕๐๐/๒๕๔๗

สำหรับคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ กกจ. เป็นผู้รับผิดชอบออกเลขที่คำสั่งฯ หน่วยงานอื่นไม่มีอำนาจหน้าที่ออกเลขที่คำสั่งซ้ำซ้อน เพราะจะทำให้สับสนและเกิดความเข้าใจผิดได้ (รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

ผอ.สปช.๕ แจ้งว่า เรื่อง ผ.สวท.อำนาจเจริญ มี ๒ ประเด็น คือ ๑. เกิดจากคำสั่งที่อปส.สั่งไว้ว่าให้รายงาน อปส. หรือ รปส. เฉพาะเรื่องที่กำหนดไว้ในคำสั่ง ผ.สวท.อจ. ลงนามคำสั่งแล้วก็นำรายงาน อปส. ทราบ แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในไม่ต้องรายงานให้ อปส.ทราบก็ได้ แต่ที่ ผ.สวท.อจ. ออกคำสั่งที่ ๔๘ อจ./๒๕๔๗ คิดว่า ผ.สวท. อจ. ปฏิบัติถูกต้อง เพราะ ผ.สวท. อจ. ไม่มีอำนาจเฉพาะในเรื่องการเงิน ในส่วนนี้ลงนามในฐานะผู้อำนวยการกองและปฏิบัติราชการแทน อปส. เป็นวิธีที่ถูกต้อง แต่ผู้บริหารไม่เคยลงนามในลักษณะนี้ ถ้าท่านใดอยู่ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคแล้วจะทราบว่าวิธีการปฏิบัติงานในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ต้องและเวลาเสนอไม่มีการเสนอรอง ผวจ. จะนำเสนอ ผวจ. เพียงผู้เดียว กปส.ก็เหมือนกันจะต้องนำเสนอ อปส. ประเด็นของเรื่องคือการรายงานอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร กปส.ต้องส่งให้ รปส.พิจารณาหรือไม่ หากเป็นภายในไม่ต้องส่งมาให้ อปส. ทราบ

ประธานฯ แจ้งว่า การลงนามคำสั่งแบบ ผ.สวท. อจ. ซึ่งมีคำว่า ปฏิบัติราชการแทน อปส. อยู่ด้วย เหมาะสมหรือไม่ และจะลงนามได้หรือไม่

นายธนาฯ แจ้งว่า คำสั่งการปฏิบัติเวรนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่ ๕๐๐ เป็นคำสั่ง กปส.ที่ ๒๙๙/๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านการเงินและการพัสดุ และคำสั่งนี้ได้เวียนแจ้งไปทั่วประเทศแล้ว ถือว่าทุกท่านต้องได้รับทราบ ดังนั้น ผ.สวท. ทั่วประเทศ เวลาลงนามไม่ต้องลงคำว่าปฏิบัติราชการเพียงอ้างคำสั่งดังกล่าวก็ถูกต้องแล้ว

ประธานฯ แจ้งว่า ไม่ต้องใส่ คำว่าปฏิบัติราชการแทน อปส. ที่ไม่ให้ใส่เพราะจะมีผลเสีย ฉะนั้นได้มีการมอบอำนาจและอำนาจได้มีการลดหลั่นกันตามลำดับอยู่แล้ว เพื่อมิให้เกิดความสับสนไม่ต้องใส่ เพราะคำสั่งมอบอำนาจมีอยู่แล้ว และอ้างอิงได้

ผอ.สปช.๘ แจ้งว่า อำนาจของ ผอ.สปช. และ ผอ.สำนัก/กอง มีอำนาจอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว หาก ผอ.สำนัก/กองต้องออกคำสั่งในนามของ อปส. หมายความว่า จะต้องอาศัยอำนาจของ อปส. ไปสั่งการทุกเรื่องหรือไม่ ถ้าไปดึงอำนาจของ กปส. ขึ้นมา ความจริงอาจใช้ว่า คำสั่ง สวท. หรือ สปช.

นายวิเชียร นุ่รรอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน แจ้งว่า กรณี ผ.สวท.อจ. ปฏิบัติราชการแทนแล้วที่ประชุมลงมติว่า ไม่ควรลงนาม แต่ของส่วน ส.ปชส. มีหนังสือเชิญในนามของ ผอ.สำนัก/กอง

/ไม่มีคำว่า

ไม่มีคำว่าปฏิบัติราชการแทน อปส. ซึ่ง ผวจ.ได้มีทักท้วงทุกครั้ง

ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่ ปชส.ลำพูนกล่าว หนังสือที่ ผอ.สำนัก/กอง มีไปถึง ปชส. จะตีความว่า เป็นหนังสือภายใน ซึ่งเป็นคนละส่วนของการบริหาร ฉะนั้นจึงต้องเป็น อปส. หรือ รปส. ลงนามตามระเบียบในหนังสือภายนอก ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องด้วย และส่วนนี้คิดว่าเนื่องจากตำแหน่งเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ หากไม่ถูกต้องขอให้ทักท้วงด้วย

ผอ.สปข.๕ แจ้งคำสั่ง กปส. หน่วยงานอื่นจะออกคำสั่ง กปส. ไม่ได้ นอกจาก กกจ. เท่านั้นที่จะดำเนินการได้ ส่วนสำนัก/กอง และประชาสัมพันธ์จังหวัดจะออกคำสั่งได้เฉพาะสำนัก/กอง หรือประชาสัมพันธ์จังหวัด แต่จะลงนามในนามผู้มีอำนาจของตัวเอง หรือจะลงนามในฐานะที่ได้รับมอบอำนาจจาก อปส. ก็สามารถทำได้ แต่ในกรณีนี้ อปส.มอบนโยบาย ๑. ผ.สวท. อจ. ทำให้ไม่ถูกลงนามคำสั่ง กปส.ไม่ได้ แต่เมื่อ อปส. กล่าวว่าเป็นกันความลับสนธิเป็นนโยบายสั่งการได้ และไม่ต้องรายงาน

ผอ.สปข.๖ แจ้งว่า ตามที่ สวท. กทม. มีหนังสือแจ้งไปทาง ผ.สวท. ต่างจังหวัดให้เข้าร่วมประชุมด้วย มีอะไรรองรับในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ขอเรียนว่า บุคคลเหล่านี้เดินทางขึ้นมาได้อย่างไร และใครเป็นผู้อนุมัติ

ผอ.สวท. แจ้งว่า เรื่องนี้ สวท. ทำขออนุมัติ อปส. ในภาพรวมของโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและประสานงานสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ เสนอในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผอ.สวท. กทม. เป็นประธาน มีผู้แทนจาก สปข.ละ ๑-๒ คน เป็นการขออนุมัติที่ชัดเจน แสดงว่าผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมกับ สวท. มิได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร ความจริงแล้วมีการอนุมัติทุกขั้นตอน รวมทั้งการอนุมัติค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของกองคลัง หรือส่วนกลาง โดยไม่กระทบกับ สวท. ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเดินทางราชการต่างจังหวัดทั้งหมดได้ทำเรื่องขออนุมัติเป็นการทำโครงการไว้แล้ว ให้การบริหารงานของ สวท. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประธานฯ แจ้งว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่คณะกรรมการฯ เดินทางมาประชุมทุกคนต้องรายงานและขออนุญาต ผอ.สปข. ก่อน ขอให้เป็นหลักการว่า หากมีการประชุมครั้งต่อไป ขอให้ ผอ.สวท. ในฐานะประธานจะต้องนำเรียนผู้เข้าร่วมประชุมว่า การเดินทางเข้าร่วมประชุมจะต้องขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้ อจจ. จัดทำ Power Point เกี่ยวกับการมอบอำนาจเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๑๕ การช่วยเหลือลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในระบบราชการ

ผอ.สนช. เสนอว่า ตามที่ ครม.เห็นชอบในหลักการ การช่วยเหลือลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในระบบราชการตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ
/ให้ลูกจ้าง